

# XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHỐ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

THÚY HẠNH

Bí thư đảng ủy phố Đống Đa

Đống Đa là một khu phố thuộc thành phố Hà Nội. Được thành lập từ năm 1961 Đảng ủy khu phố là cấp trên của tổ chức cơ sở đảng trong khu, song ủy ban hành chính khu phố lại là cấp chính quyền cơ sở, trực tiếp quản lý các mặt về đời sống xã hội...của 76 khối dân phố, bao gồm gần 13 vạn người. đảng viên, cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà nước tuy ở xem lãnh đạo vẫn cùng nhân dân nhưng sinh hoạt và công tác vẫn ở đơn vị mình là chính. Các chi bộ đường phố chỉ gồm những đảng viên là cán bộ về hưu, người nội trợ, người sản xuất nhỏ,...nên không đủ sức lãnh đạo các mặt công tác ở đường phố. Nhiều khối phố lãnh đạo lại không có đảng viên. Hàng trăm cơ quan, xí nghiệp, công trường, cửa hàng, bệnh viện, trường học...đóng tại khu phố nhưng phần lớn các đơn vị này thuộc sự chỉ đạo của các ngành ở trung ương hoặc thành phố.

Qua tám năm lãnh đạo công tác khu phố thấy còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu và có quy định cụ thể. Đảng ủy và Ủy ban hành chính khu phố chúng tôi vẫn thường xác định nhiệm vụ lớn nhất của Đảng và chính quyền khu phố là giáo dục quần chúng xây dựng và quản lý tốt đường phố xã hội chủ nghĩa.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nói trên, ngay từ những năm đầu của Đảng và chính quyền ở khu phố là ai? Làm thế nào thể hiện được quan điểm dựa vào giai cấp công nhân để xây dựng chính quyền và tổ chức quần chúng thực hiện mọi chủ trương và chính sách của Đảng và chính phủ vào trong khu phố?

Sau ngày thủ đô được giải phóng, trong suốt thời kỳ khôi phục và cải tạo kinh tế số cán bộ cơ sở ở đường phố (như trưởng phó ban đại biểu,

ban bảo vệ dân phố,...) phần đông là những người làm nghề phục vụ như: cắt tóc, đạp xe xích lô, kéo xe ba gác, giặt là, nội trợ, buôn bán nhỏ, làm nghề thủ công...Anh chị em có nhiệt tình làm công tác, nhưng khả năng tiếp thu và vận dụng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thì rất bị hạn chế, tác phong công tác thường mệnh lệnh lãnh đạo, gò ép, khi làm những việc có liên quan đến quyền lãnh đạo, gia đình thì thiếu khả năng nghiêm túc như công tác sơ tán, quản lý thị trường, cải tạo tiểu thương. Vì vậy, phong trào đườn phố tiến bộ không đều, không toàn diện, thiếu vững chắc.

Trong khi đó, số đảng viên, cán bộ, công nhân viên Nhà nước tham gia công tác đườn phố chỉ chiếm từ 7%-10% số cán bộ cơ sở ở đây, lãnh đạo, lượng tuy ít nhưng có uy tín và phát huy được tác dụng tốt trong quần chúng nhân dân.

Từ thực tế phát động và tổng kết kinh nghiệm phong trào bảo vệ trị an ở khu phố trong những năm qua, chúng tôi càng thấy rõ vai trò nòng cốt có tính chất quyết định của đảng viên, cán bộ, công nhân viên Nhà nước trong mọi công việc ở đườn phố và rút ra kết luận:

Muốn đẩy mạnh phong trào cách mạng ở đườn phố, muốn xây dựng và củng cố vững mạnh chính quyền dân chủ nhân dân chuyên chính, muốn đẩy mạnh các mặt công tác ở đườn phố nhằm đáp ứng những yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới thì vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xây dựng chỗ dựa vững chắc trong quần chúng, nhất là ở những nơi chưa có chi bộ, đảng trực tiếp lãnh đạo phong trào, chỗ dựa ấy phải là đảng viên, cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà nước sống ở khối phố. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà nước làm nòng cốt; đồng thời, tăng cường sự hoạt động công tác đườn phố ngoài giờ hành chính của đảng viên, cán bộ, công nhân nhân viên Nhà nước ở trong khu phố.

Về nội dung hoạt động, chúng tôi đề ra năm yêu cầu:

1. Liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nắm vững tư tưởng nguyện vọng của quần chúng, tuyên truyền nâng cao giác ngộ và tinh thần cảnh giác cách mạng cho các gia đình chung quanh mình, giúp Đảng ủy nhận xét, nắm vững được lực lượng quần chúng một cách cụ thể trong bất kỳ tình huống nào.
2. Xây dựng gia đình mình trở thành gia đình “Năm tốt”
3. Bồi dưỡng cán bộ cơ sở về đường lối, chính sách và về cách làm việc.
4. Thu xếp hợp lý công việc ở đơn vị và gia đình để tham gia sinh hoạt với nhân dân
5. Tùy theo hoàn cảnh, khả năng tham gia làm cán bộ cơ sở ở đường phố hoặc tham gia những công tác cụ thể, thiết thực khác; đồng thời sẵn sàng làm mọi công tác của đường phố khi cần thiết.

Nhiều đảng viên, cán bộ, công nhân nhân viên Nhà nước đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt những yêu cầu nói trên bằng nhiều biện pháp phong phú và đem lại nhiều tác dụng thiết thực đối với việc xây dựng khu phố.

Nhiều đồng chí đã chủ động liên hệ với cán bộ cơ sở nắm chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng ở đường phố để bố trí thời gian làm cùng tham gia sinh hoạt với nhân dân. Các đồng chí đã sắp xếp hợp lý công việc và sinh hoạt ở cơ quan để tham gia các cuộc họp của cán bộ hoặc nhân dân khu phố. Qua sinh hoạt chung với nhân dân các đồng chí dần dần làm quen, gắn bó với nhân dân, dành phần lớn thời giờ nghỉ vào việc thăm hỏi, tìm hiểu quần chúng, giải thích đường lối, chính sách của Đảng cho quần chúng. Thông qua hoạt động cách mạng ở đường phố, nhất là công tác bảo vệ trị an, các đồng chí đã đi sâu bồi dưỡng, giúp đỡ những người tiên tiến trong phong trào trở thành lực lượng nòng cốt trong

quần chúng; đồng thời phối hợp với cán bộ cơ sở và quần chúng ở đường phố, bàn cách giúp đỡ những người chậm tiến. Do đó, mọi hoạt động ở đường phố đã được phát triển một cách lành mạnh, những người chậm tiến đã có những chuyển biến tốt về tư tưởng cũng như hành động.

Thực tế chứng minh rằng: gia đình đảng viên, cán bộ làm tốt những việc trên chẳng những xây dựng được tình đoàn kết tốt đẹp trong gia đình, mà còn đoàn kết đoàn kết được với các gia đình chung quanh, được nhân dân mến phục; ngược lại, nếu gia đình đảng viên, cán bộ hay xảy ra lục đục hoặc gây xích mích với người khác, thì mặc dù có tham gia công tác tốt, cũng ảnh hưởng đến uy tín và hạn chế kết quả rong công tác đường phố.

Trong những năm gần đây, chúng tôi đã vận động ngày càng nhiều đảng viên, cán bộ, công nhân nhân viên Nhà nước tham gia đội ngũ cán bộ cơ sở ở khu phố. Đến nay số này đã chiếm tới 71% và riêng đảng viên là 54% trong tổng số cán bộ cơ sở ở đường phố. Để trực tiếp tham gia công tác ở đường phố được tốt, các đồng chí đã khéo bố trí thời gian hợp lý, những đồng chí làm việc theo giờ hành chính thì nhận những phần việc vào buổi tối, vào một số buổi trưa vào ngày nghỉ hoặc những đồng chí làm việc theo ca kíp ở những đơn vị sản xuất thì chủ động tham gia vào ban ngày hoặc những lúc thích hợp. Tuy giờ giấc làm việc có khác nhau, nhưng các đồng chí vẫn tự đề ra khẩu hiệu là “có thể tranh thủ giờ nào thì tích cực làm công tác vào giờ ấy”. Thời kỳ thành phố phải sơ tán, một số đồng chí có nhiệm vụ ở lại đã nhận thêm phần việc thay thế cho các đồng chí đi sơ tán. Do đó, bất kể tình huống nào, đội ngũ cán bộ cơ sở ở khu phố chúng tôi vẫn luôn luôn giữ vững và phát triển.

Để phát huy được tác dụng của từng người, căn cứ vào hoàn cảnh công tác và khả năng của từng người, căn cứ vào hoàn cảnh công tác và khả năng của từng người, chúng tôi đã vận động mọi đảng viên, cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà nước sống ở khu phố phụ trách từng công việc

thiết thực. Những đồng chí có trình độ chính trị phụ trách việc hướng dẫn nhân dân học tập chủ trương chính sách nói chuyện thời sự. Những đồng chí có nghề nghiệp chuyên môn thì hướng dẫn các mặt công tác chuyên môn. Các đồng chí y tá, bác sĩ hướng dẫn công tác cứu thương cho đội dân phòng, giúp cho cán bộ và nhân dân đường phố biết cách phòng và chống dịch, biết cách cấp cứu các vết thương, chuẩn bị túi thuốc, phòng không gia đình, tiêm chủng các bệnh cho nhân dân, cùng cán bộ cơ sở kiểm tra, hướng dẫn vệ sinh phòng bệnh cho từng gia đình. Công nhân cơ khí, cán bộ kỹ thuật giúp việc nghiên cứu sang chế hoặc sửa chữa máy bơm chữa cháy và hướng dẫn đội dân phòng sử dụng thành thạo. Giáo viên tham gia dạy và hướng dẫn đẩy mạnh phong trào bỏ tục văn hóa. Nghệ sĩ hướng dẫn nhân dân làm thơ ca, hò về đẩy mạnh công tác văn hóa quần chúng ...

Sau khi việc tham gia công tác của mọi người bắt đầu thành phong trào với tinh thần chủ động và tự giác, chúng tôi đã tổ chức các tổ chuyên trách ở từng khối phố như tổ chức bảo vệ nhà cửa, tổ thể dục vệ sinh, tổ tuyên truyền chính sách.vvv... Các tổ này đi sâu nghiên cứu, đề xuất ý kiến và làm nòng cốt thúc đẩy thực hiện từng mặt công tác nói trên góp phần xây dựng khu phố về mọi mặt.

Có thể khẳng định rằng đảng viên, cán bộ, công nhân nhân viên Nhà nước đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho Đảng về chính quyền ở đường phố. Đảng ủy và Ủy ban hành chính khu phố chúng tôi rất coi trọng việc phát huy tác dụng của các đồng chí đó. Chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với đơn vị công tác và sản xuất của các đồng chí đó, nói rõ chủ trương và yêu cầu của vấn đề đảng viên, cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà nước tham gia công tác đường phố. Lúc đầu, các đơn vị sợ làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của đơn vị. Về sau, qua công tác thực tế, rất nhiều đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên, cán bộ, công nhân, nhân viên của mình tham gia công tác đường phố, coi đó

là một tiêu chuẩn thi đua của đơn vị. những ưu điểm, thành tích tham gia công tác đường phố của anh chị em đều được đánh giá đúng mức trong khi nhận xét, lựa chọn đảng viên “bốn tốt””đoàn viên””bốn tốt”. hằng tháng, hoặc ba tháng một lần, trong từng khối phố thường có họp riêng của các đồng chí để trao đổi rút kinh nghiệm và bổ khuyết cho nhau về tinh thần tham gia công tác đường phố, về cách làm việc, cách tuyên truyền, giải thích cho quần chúng; đồng thời cũng để Đảng ủy, Ủy ban hành chính chúng tôi phổ biến bàn bạc với cá đồng chí những chủ trương công tác cần thiết trong khu phố.

Tình hình ở đường phố diễn biến hằng ngày, hằng giờ rất phức tạp, vì mọi mặt đề có liên quan đến cuộc sống thực tế của nhân. Trong công tác của mình, giao việc dựa vào lực lượng đảng viên, cán bộ, công nhân, nhân viên Nhà nước sống ở khu phố, lấy đó làm nòng cốt của phong trào, chúng tôi còn thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức quần chúng ở khu phố phát huy tinh thần làm chủ của chính quyền, dựa vào lực lượng lớn lao của đông đảo chính quyền để xây dựng, quản lý đường phố.

Đảng ủy chúng tôi đã đi sâu nghiên cứu tìm ra những vấn đề cần giải quyết trong khu phố, và đưa những vấn đề đó vào trong chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy. trên cơ sở đó, chúng tôi đã lãnh đạo chính quyền và các ngành ở khu phố có kế hoạch đi sâu hướng dẫn nhân dân giải quyết một cách có trọng điểm. Đồng thời, phát độngtướng quần chúng, động viên quần chúng phát huy sáng kiến, chủ động phối hợp với các ngành ở khu phố để giải quyết công việc của mình.

Khu phố chúng tôi còn nhiều nhà ở dột nát. Trong hoàn cảnh chiến tranh hiện nay, thành phố chưa thể cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu xây dựng cho nhân dân. Nghiên cứu những kinh nghiệm thực tế của nhân dân khối 30, chúng tôi thấy rằng: khi được giáo dục và giác ngộ, nhân dân ở đây đã phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp nhau tu sửa lại nhà

cửu, giúp cho mọi người có nhà ở tử tế, ốm đau được chăm sóc , lo lắng chôn cất chu đáo khi chết, không phải phiền phức nhiều đến Nhà nước, những đình liệt sĩ, gia đình bộ đội, gia đình đông con lại càng được chăm sóc chu đáo hơn.

Dựa vào kinh nghiệm của khối 30, chúng tôi quyết định làm thí điểm ở một khối phố việc tổ chức đời sống nhân dân mà trước mắt là giải quyết vấn đề nhà ở. Lúc đầu, trong lãnh đạo còn có đồng chí không đồng ý cho rằng khu phố không có ngân sách riêng và cán bộ ít, không thể làm được việc đó. Tuy vậy, chúng tôi vẫn quyết định làm thí điểm từng việc để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Qua việc làm thí điểm lần này, ô càng thấy rõ nhân dân có nhiều sang kiến có thể giúp nhau giải quyết khó khăn, chỉ cần lãnh đạo quan tâm giúp đỡ và hướng dẫn. Khi được phát động tư tưởng tình cảm và ý thức giaia cấp được nâng cao, quần chúng đã tự nguyện giúp đỡ nhau. Người có gia đình nông thôn đi mua hộ tranh, tre, người có xe ba gác đi vận chuyển hộ, người làm thợ mộc, đội dân phòng và tổ dân phố giúp nhau dựng nhà, lợp mái, trát vách...kết quả là từ một khối làm thí điểm năm 1967, chúng tôi đã mở rộng việc làm trên ra toàn khu phố. Tính đến hết nửa đầu năm 1968, chúng tôi đã lãnh đạo quần chúng giúp nhau giải quyết cho 846 hộ có nhà ở.

Trong mấy trận bão năm 1968, khu phố lại có nhiều nhà cửa bị hư hỏng. Chúng tôi chủ trương tự đi liên hệ yêu cầu địa phương bạn giúp đỡ nguyên vật liệu. có nguyên vật liệu rồi, lại gặp khó khăn về tiền , về phương tiện vận chuyển , nhân công vận chuyển, giá thành có thể cao hơn giá thành Nhà nước quy định một chút...Đảng ủy chúng tôi cho rằng không thể chùn bước trước khó khăn, không thể cứ để cho nhân dân ăn ở chật chội như vậy. chúng tôi quyết định đưa vấn đề này xuống các khu phố cho nhân dân bàn bạc. Chúng tôi trình bày hết khó khăn với nhân dân đã quyết định tự nguyện giao tiền trước lấy nguyên vật liệu sau và nếu có

dắt một chút cũng được. Kết quả, nhân dân đã gửi đến 70.000 đồng. Ủy ban hành chính cử người đi mua đưa nguyên vật liệu về, đã cung cấp cho 2500 gia đình có nguyên vật liệu làm nhà mới, ngoài ra lại vận động nhân dân giúp nhau tới sáu vạn ngày công để làm lại nhà. Trên đà đó, chúng tôi còn vận động nhân dân nhường nhà ở cho nhau khi bị địch đánh phá và đã giải quyết cho 3000 công nhân vào ở xem ghép với dân trong lúc khu tập thể phải sơ tán.

Đứng trước tình hình tài sản Nhà nước để rải rác nhiều nơi, hàng hóa bảo quản không tốt, khi mang đến lúc lấy ra không ai biết, Đảng ủy chúng tôi quyết định mở cuộc vận động phát huy tinh thần làm chủ tập thể của nhân dân trong việc bảo vệ và quản lý tài sản của Nhà nước.

Đối với từng loại quần chúng, chúng tôi có nội dung giáo dục và đề ra nhiệm vụ rất cụ thể. Đối với những người làm nghề vận chuyển như xe đạp xe xích lô, ba gác, bốc xếp... chúng tôi giáo dục tinh thần liêm khiết, không lấy hàng của Nhà nước, không chở hàng lậu hàng ăn cấp, thấy hiện tượng nghi ngờ cần báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm; đối với lái xe chúng tôi giáo dục ý thức bảo vệ của công, không lấy cắp tài sản, đấu tranh và phát hiện người lấy cắp, người thuê chở hàng lậu, hàng ăn cấp; đối với gia đình có hàng của Nhà nước gửi, yêu cầu bảo vệ phát hiện những trường hợp âm mưu, không giao hàng khi không có giấy tờ bảo đảm, không lấy hàng; đối với những gia đình ở chung nhà thì yêu cầu giám sát nhau chặt chẽ; đối với nhân dân ở hai bên đường có ô tô hay đỗ, thì phân công giám sát các xe đỗ hằng ngày trước cửa nhà mình và tổ chức tuần tra trong nom hàng hóa Nhà nước để trong khu vực của mình.

Nhờ giáo dục sâu rộng và đề ra được những yêu cầu cụ thể như trên, nên ý thức bảo vệ tài sản Nhà nước được nâng cao. Việc đó đã đưa lại kết quả rất lớn. Chỉ trong một năm, tính riêng số tài sản của Nhà nước do nhân dân phát hiện, bắt giữ và thu hồi được giá trị hàng chục vạn đồng.



Hoặc trước tình hình một số thanh niên thiếu niên chậm tiến gây nên một số hiện tượng không tốt trong việc xây dựng nếp sống văn minh trong các khu phố. Đảng ủy chúng tôi đã quyết định mở cuộc vận động giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến. Tuy các ngành trong khu phố có nhiều ý kiến đánh giá tình hình khác nhau, có ý kiến cho rằng phải đợi hủ trương của thành ủy, nhưng chúng tôi thấy đây là vấn đề cụ thể trong khu phố mình, nên Đảng ủy chúng tôi phân công nhau đi sâu nghiên cứu phân loại các đối tượng chậm tiến để có kế hoạch giáo dục cụ thể. Sau khi nghiên cứu và phân tích tình hình, một mặt chúng tôi báo cáo tình hình xin ý kiến thành ủy, một mặt chúng tôi chủ động làm trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của khu phố.

Đảng ủy chúng tôi họp mở rộng để kiểm điểm tình hình, định rõ trách nhiệm và bàn biện pháp thực hiện. Chúng tôi đã phát động tư tưởng quần chúng, làm cho mọi người nhận rõ trách nhiệm đối với con cái với thế hệ trẻ. Sau khi tạo nên được sự chỉ đạo nhất trí trong quần chúng, chúng tôi chỉ đạo từng khối phố bàn cách làm cụ thể trong khu vực mình. Quần chúng đã cử người đi sâu giải thích, thuyết phục những gia đình có con em chậm tiến và tiến hành giáo dục cá biệt đối với từng em. Khi các em đã có chuyển biến rồi, chúng tôi tạo mọi điều kiện để các em tham gia lao động. Qua quá trình lao động, tiếp tục giúp các em tiến bộ không ngừng. trong việc này, chúng tôi giao trách nhiệm cụ thể việc quản lý và giáo dục thường xuyên cho các em cho từng đoàn thể quần chúng như thanh niên, phụ nữ, phụ lão,... của từng khối phố. Trong từng khối phố, quần chúng đã bàn bạc giao cho mỗi tổ chức quần chúng phụ trách giáo dục một số em nhất định. Việc đó đã có tác dụng tốt. các gia đình dễ dàng tiếp thụ sự giúp đỡ của tập thể, không vì sĩ diện cá nhân mà sinh tự ái. Làm như vậy đã giúp được các gia đình có con em chậm tiến tìm ra phương pháp giáo dục đúng đắn mà các em có thể tiếp thụ được. Nhờ

phân công cụ thể như vậy, việc kiểm tra trách nhiệm của từng người, từng tổ chức được dễ dàng.

Với cách làm này, các cụ phụ lão khu phố đã giáo dục có kết quả gần 100 cháu, chị em phụ nữ cũng bảo đảm giáo dục hàng trăm cháu tiến bộ. Các khối phố 58, 6, 30, 71,... đã căn bản giải quyết được số thanh niên chậm tiến.

Từ thực tế về kinh nghiệm giáo dục thanh niên, thiếu niên chậm tiến nói trên, chúng tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác giáo dục, thuyết phục quần chúng lạc hậu.

Đảng ủy chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề trật tự, trị an xã hội trong khu phố. Đây là một vấn đề lớn và phức tạp. Lúc đầu chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chính quyền thực hiện việc khoanh vùng và phân loại để có chủ trương đối phó bằng biện pháp tăng cường lực lượng công an và lực lượng tuần tra canh gác. Nhưng biện pháp này cũng ít mang lại kết quả. Lúc này chúng tôi nghiên cứu lại kinh nghiệm giữ gìn trật tự, trị an của khối 30 và suy nghĩ về lời huấn thị của Hồ Chủ tịch đối với công an, hiểu được rằng sự nghiệp cách mạng là của quần chúng, vậy thì sự nghiệp bảo vệ cách mạng cũng là của quần chúng, nên chúng tôi đã quyết định phải phát huy tinh thần làm chủ tập thể của quần chúng động viên quần chúng tham gia giữ gìn trật tự trị an.

Chúng tôi đã làm thí điểm về từng mặt để có kinh nghiệm lãnh đạo chung. Chúng tôi đã chỉ đạo khối 75 thực hiện giữ gìn trật tự giao thông vỉa hè, khối 35 thực hiện quản lý hộ khẩu và khối 13 thực hiện giữ gìn trật tự công cộng. Khi bàn với cán bộ cơ sở, có ý kiến cho rằng khu giao những việc khó quá. Nhưng sau khi được giải thích kỹ về tinh thần làm chủ tập thể và trách nhiệm của mỗi người dân đối với xã hội, về vai trò của người cán bộ cơ sở,... anh chị em đề nhất trí với chủ trương của Đảng ủy và Ủy ban hành chính khu phố. Đảng ủy đã giao cho các đoàn thể quần chúng trách nhiệm giáo dục, động viên và tổ chức quần chúng của

mình tham gia công tác trật tự trị an trên đường phố. Trên cơ sở thông suốt tư tưởng, các khối phố đã đi vào xây dựng kế hoạch phân công các tổ chức quần chúng, phân công cán bộ và những đoàn viên hoặc người tiên tiến trong quần chúng phụ trách từng công việc cụ thể. Kết quả thực tế là chính quần chúng đã tự giải quyết được những việc mà trước đây chưa làm tốt. Quần chúng khối 75 đã giải quyết được vấn đề vệ sinh, trật tự vỉa hè trong khối phố; quần chúng khối 13 đã giữ gìn trật tự bến xe, ngăn chặn được tệ nạn ăn cắp ở bến xe, bắt được một số tên lưu manh trà trộn trong hành khách đi xe để làm những việc xấu; quần chúng khối 35 giúp công an tốt công tác quản lý hộ khẩu...

Từ thực tế đó, thực hiện chỉ thị của thành ủy, chúng tôi đã phát động phong trào quần chúng tham gia xây dựng và quản lý đường phố với năm nội dung cụ thể là: tham gia quản lý hộ khẩu, chống chiến tranh tâm lý của địch, bảo vệ tài sản Nhà nước, giữ gìn trật tự giao thông vỉa hè và quản lý nơi công cộng (vườn hoa, rạp chiếu bóng, bến xe,...) đấu tranh giải quyết tệ nạn xã hội và giáo dục những thanh niên chậm tiến. Đến nay, 76 khối dân phố trong khu chúng tôi đang phát triển mạnh mẽ phong trào cách mạng này.

Trên đây là một số việc làm và kết quả công tác của Đảng ủy khu phố chúng tôi. Quá trình làm được những việc trên đây là một quá trình tìm tòi và xác định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng ở khu phố đối với việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng trong khu phố của mình, đối với việc quản lý đường phố, giáo dục quần chúng, tổ chức đời sống tinh thần và vật chất của quần chúng ở đường phố ... Đồng thời cũng là quá trình tích cực vận động quần chúng nhân dân ở đường phố, kê cả cán bộ đảng viên, công nhân, nhân viên Nhà nước sống ở đường phố, phát huy tinh thần làm chủ tập thể đối với mọi công việc trên đường phố, đối với việc tự quản lý và tổ chức đời sống của mình.

